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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖4  

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  25๖4 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
หมู่ที่ ๙  ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอัมพร ไทยประยูร ประธานสภาฯ อัมพร ไทยประยูร  
2. นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธาน ฯ แอน ขันธลักษณ์  
3. นายประเสริฐ ปิยะสิงห์ ส.อบต. ม.1 ประเสริฐ ปิยะสิงห์  
4. นายธวัช เดชเจริญ ส.อบต. ม.1 ธวัช เดชเจริญ  
5. นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม.2  - ลากิจ 
6. นายซ าซูดิน รัมมะมุด ส.อบต. ม.2 ซ าซูดิน รัมมะมุด  
7. นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม.3 วิบูลย์ ใหม่อ่อง  
8. นายสมปอง พรหมทัต ส.อบต. ม.3 สมปอง พรหมทัต  
9. นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม.4 ปรีชา มะหะหมัด  

10. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม.4 ประเสริฐ การีซอ  
11. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม.5 ยอด จรเสถียร  
12. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม.6 ทรงกิจ มีบุญญกิจ  
13. นางสาวพัชรี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม.7 พัชรี เอ่ียมโฉม  
๑4. นายสมหมาย ทรัพย์มาก ส.อบต. ม.8 สมหมาย ทรัพย์มาก  
15. นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม.8  - ลากิจ 
16. นายพิเชษฐ สุขใจ ส.อบต. ม.9 พิเชษฐ สุขใจ  
17. นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม.10 พิษณุ อุบลรัศมี  
18. นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม.10 ส าลี  แท่นรัตน์  
19. นายวิชาติ จ านงหาญ ส.อบต. ม.11 วิชาติ จ านงหาญ  
20. นายอารีย์ เรวรรณ ส.อบต. ม.11 อารีย์ เรวรรณ  
21. นายสมชาติ มานเสถียร ส.อบต. ม.12 สมชาติ มานเสถียร  
22. นางนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม.13 นารี วงศ์สิงห์  
23. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม.13 พัชราภรณ์ อยู่เจริญ  
24. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม.14 จรัญ เจริญวัย  
25. นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน เลขานุการสภาฯ กัลญาณี กาญจนนิมมาน  

/ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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 (ต่อ)  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร นายก อบต. เสน่ห์ จันทร์สุนทร  
๒ นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายก อบต. กนกรัตน์ สุขสมพืช  
๓ นางสาวส าลี โชคทรัพย์ รองนายก อบต. ส าลี โชคทรัพย์  
๔ นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการนายก อบต. วิเชียร เริงรักษ์  
๕ นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. -   
๖ นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. สุนทรี ศิริสวัสดิ์  
7 นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด สุพจน์ ศรีสวย  
8 นางสาวณฐนน จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง ณฐนน จิรันธนากุล  
9 นายธีรศานติ์ ธรรมโชต ิ วิศวกรโยธา ธีรศานติ์ ธรรมโชต ิ  

10 นางสาวภูษิตา กระจ่างแสง นักวิชาการศึกษา ภูษิตา กระจ่างแสง  
11 นายธรรมนูญ มีบุญญกิจ นายช่างโยธา ธรรมนูญ มีบุญญกิจ  
๑2 นางกัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง นักวิเคราะห์ฯ กัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง  
๑3 นางสาววิภาดา ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการ วิภาดา ผิวเกลี้ยง  

       
       
       
       
       

ผู้มาประชุม           23     คน 
ผู้ไม่มาประชุม          2     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1๒     คน 
นายอัมพร  ไทยประยูร           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน กล่าวสวัสดี เมื่อสมาชิกมาพร้อม 
ประธานสภาฯ เพรียงกันในห้องประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ปากกราน (ทุกท่านในห้องประชุมสภาฯ ยืนตรง)  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 

09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลาป่วย จ านวน 1 ท่าน   
 1.  นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม. 2 
 2.  นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม. 8 
 

   
 
 

 /นายอัมพร............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง เรียกประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2564 
  ด้วยถึงก าหนดระยะเวลาเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               

ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 256๓ เมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ 256๓  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 สมัยที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554      
ข้อ 22 และข้อ 24 จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีก าหนด 15 วัน 

      
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕63  
 เมื่อวันที ่ 3 พฤศจิกายน 2563    
  วันนั้นเรามีผู้ลาประชุม 1 ท่าน  คือ  
 1. คุณแอน    ขันธลักษณ์  รองประธานสภาฯ 
 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ทุกท่านคงได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการ
ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคงได้พิจารณาในรายละเอียดในบันทึกจุดใดที่ท่าน
คิดเห็นว่าไม่ตรงกับที่ท่านได้พูดไว้ ขอให้ท่านแจ้งในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้
เลขานุการสภาฯ ได้ท าการจดบันทึกและท าการแก้ไขแล้วแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ 
ทราบในการประชุมสภาครั้งต่อไป 

  ส่วนผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8 ขอเสนอให้มีการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเลยครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 

/นายอมัพร... 



4 
 

 

นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดซักถามเชิญได้เลยนะครับ ดูว่ารายงานที่จัดท าขึ้นนี้ตรงกับที่ได้กล่าวไว้ 
ประธานสภาฯ ในการประชุมสภาครั้งที่แล้วหรือไม่ ถ้าหากยังสงสัยอยู่สามารถมาติดต่อกับ

เลขานุการสภา เพื่อท าการแก้ไขได้ครับ 
 ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2563  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน  

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2563   โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  4  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2563   

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5............ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.1 เรื่อง  การขออนุมัติจ่ายขาดสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประธานสภาฯ ข้อกฎหมาย 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 หมวด 8 

 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะ
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 

 ยอดเงินสะสม ณ มกราคม 2564 เป็นเงิน 46,863,760.88 บาท 
 หักจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่จ่าย 
 - ไม่มี 
 กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 จ านวน 3,783,585 บาท 
 กันเงินสะสมร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับบริหารงาน

และกรณีเกิดสาธารณภัย 
 จ านวน 5,300,000 บาท 
 รวมกันเงินสะสมไว้ทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,083,585 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ เป็นเงิน 37,780,175.88 บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงิน 24,928,642.96 บาท 
 
 
 
 

/ค่าท่ีดิน... 
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งจ่ายไว้ 1,836,000 บาท 
  1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) ตั้งจ่ายไว้ 1,231,000 บาท 
 1.1 โครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหาร

กิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่  5 บ้านบางกะชา ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 1,231,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหาร
กิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่  5  บ้ านบางกะชา ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาะบ่อบาดาลท่อกรุเหล็กอาบ
สังกะสี ขนาด 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า 180 เมตร หรือจนถึง
ขั้นน้ าสะอาดและปรับปรุงระบบประปา งบประมาณ 1,231,000  บาท 
รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต. ปากกรานก าหนด (ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 00312) ตาม
แผนพัฒนา อบต. (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 

 
 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. คือโครงการเจาะบ่อบาดาลของหมู่ 5 เป็น

บ่อเดิมที่อยู่ในส านักงานบริหารอิสลามหรืออยู่ในโดมทองและเราต่อเข้ามา และมี
ทางที่ เขากันไว้เป็นทางสาธารณะเพ่ือเข้าที่ ในส่วนรายละเอียดนั้น ขอให้ช่ าง
ธรรมนูญชี้แจงอีกทีครับ 

 
นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผมนายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ขอชี้แจงโครงการเจาะบ่อ

บาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา  
 ในส่วนแรกคืองานประสานระบบภายในท่อถังประปา ซึ่งจะมีอุปกรณ์บริเวณปาก
บ่อบาดาล เช็ควาล์ว ประตูน้ า สวิตซ์ควบคุมการไหล มาตรน้ า ประมาณนี้นะครับ 
เป็นอุปกรณ์ปากบ่อที่จะต้องติดตั้ง ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่
ต้องติดตั้งด้วยครับ  
 ในส่วนที่สองคือในการเจาะบ่อบาดาล คือจะเจาะบ่อบาดาลขนาด 150 
มิลลิเมตร หรือ 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 180 เมตร จนถึงชั้นน้ าสะอาด ท่อกรุ
เหล็กอาบสังกะสี มาตรฐาน มอก. 277/2532 ประเภท 2 ขนาด 6 นิ้ว  
 
 
 
 
 
 

/ในส่วนงาน... 
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 ในส่วนงานที่สาม เป็นงานรั้ว งานประตู พร้อมปรับพ้ืนที่บริเวณบ่อบาดาลนะ
ครับ ก็คือ บริเวณรั้วเดิมนั้นเป็นลวดหนามนะครับ ตามแบบมาตรฐานบ่อบาดาลที่
เขาให้ไว้นะครับ เราจะปรับปรุงให้เป็นรั้วแผงลวดตาข่าย อย่างที่เราท ากันทุกหมู่ 
เป็นแผงลวดตาข่ายและมีประตูปิด เปิด 2 บาน และเทคอนกรีตภายในพ้ืนบริเวณ
ตัวประปา เนื้อท่ีประมาณ 325 ตารางเมตรนะครับ 

  ในส่วนงานที่สี่ คือ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เราจะท าถนนคอนกรีตเข้าไปหา
ตัวประปา ซึ่งตอนนี้เราไม่มีทางเข้านะครับ เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 6 เมตร ยาว ๘5 เมตร ความหนา 15 เซนติเมตร  

  ในส่วนงานที่ห้า คือ งานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า เราจะปักเสาไฟฟ้าขยายเขตเข้า
ไปในประปา ปักเสาไฟฟ้าขนาด ยาว 9 เมตร จ านวน 5 ต้น พร้อมเดินสายไฟเป็น
ระบบสามเฟสนะครับ และติดตั้งตู้ควบคุมระบบประปา 3 เฟส 300 x 80 โวลท์  

  ในส่วนงานที่หก คือ งานหมวดครุภัณฑ์เราจะติดตั้งเครื่องสูบน้ าขนาด 7.5 
แรงม้า 3 เฟส 380 โวลท์ ครับ 

  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  จากที่ผมดูในเรื่องของโครงการนี้นะ

ครับ ก็จะเห็นว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ปี 2561 – 2565 เป็นแผน
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน    
ก็จะมีเรื่องของงบประมาณที่ผมอยากจะสอบถามเพราะว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ 
1,200,000 บาท แต่ว่า ในโครงการนี้อยู่ที่ 1,231,000 บาท เนื่องจากมีส่วนที่
เกนิมา ก็อยากจะให้ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ เพราะว่าในการตั้งงบประมาณจะตั้งไว้สูง
กว่าปกติอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นงบประมาณเริ่มต้นที่จะท า แต่ว่าหลังจากที่ตั้ง
งบประมาณไปแล้ว และส่วนที่เกินมาผมไม่เคยเจอนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่
เกินงบประมาณท่ีก าหนด แต่ครั้งนี้เป็นเพราะอะไร ผมอยากให้ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญนายช่างโยธา ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 
 
 

/นายธรรมนูญ... 
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นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผมนายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ขอชี้แจงว่าในส่วนของงบที่

เกินมาก็คือตอนที่คุณอุดมศักดิ์  อัมพวัน ผู้อ านวยการกองช่าง ยังอยู่  ได้ประมาณ
การไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับ ซึ่งตอนนี้ได้ท าการประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่มี
ค่าวัสดุ งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นครับ ก็เลยต้องประมาณการใหม่ให้เป็นปัจจุบันเมื่อ
เดือนมกราคม มีผลให้งบประมาณเพ่ิมข้ึนสามหมื่นกว่าบาทครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยเรื่องประปาหมู่ที่ 5 ครับ 
ประธานสภาฯ มีหรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติจ่ายขาด       

เงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหาร
กิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่  5  บ้ านบางกะชา ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 1 ,231 ,000 บาท     
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติจ่ายขาด     

เงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหาร
กิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่  5  บ้ านบางกะชา ต าบลปากกราน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 1,231,000 บาท   
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 2  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต าบล    
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 
1,231,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร 2) ค่าบ ารุงและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) 
ประธานสภาฯ ตั้งจ่ายไว้ 605,000 บาท 
 2.1  โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1, 3              

(บ้านพลู – บ้านต้นยาง) ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ 605,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 3 (บ้านพลู – 
บ้านต้นยาง) ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1,950 เมตร พร้อมติดตั้งจุดจ่ายน้ า งบประมาณ 605,000 
บาท รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต.ปากกรานก าหนด (ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 00312) ตาม
แผนพัฒนา อบต. (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 

  
 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประจ าปีงบประมาณ 2564  โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1, 3 (บ้านพลู – บ้านต้นยาง) คือ ท่อเก่าเป็นท่อ 2 นิ้ว เป็นท่อเล็กจากฝั่งวัด
ช้างตรงไปถึงโค้งดินเหนียวซึ่งเป็นท่อเก่ามากเราจึงขออนุมัติสภาเพ่ือจะวางท่อใหม่
เนื่องจากท่อเก่าเป็นเหล็กและเป็นสนิมครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญนายช่างโยธา ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผมนายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ขอชี้แจง โครงการปรับปรุง

และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 3 (บ้านพลู – บ้านต้นยาง) จุดเริ่มต้น
ของโครงการก็จะเชื่อมต่อท่อเมนต์ประปาบาดาล PVC 4 นิ้ว ของหมู่ 1 บริเวณ
บ้านของคุณบุ๊ง พงศกร ท่อเมนต์ที่เราท าเป็นท่อเมนต์ PVC 3 นิ้ว วางแนวท่อขนาน
กับแนวถนนของชลประทานมาตลอดแนวและจะมาเชื่อมต่อกับแนวประปาของหมู่
ที่ 3 ตรงหน้าวัดช้าง ตรงนั้นหนึ่งจุดและท่อเมนต์จะขนานกับถนนไปตลอดแนวเข้า
ไปจนถึงคลองบางกะชาและไปเชื่อมต่อท่อเมนต์เดิมตรงสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ของหมู่ที่ 3 และท่อเมนต์จะเลาะริมถนนไปจนถึงสุดโครงการที่บ้านของนางจ าลอง 
รื่นภาคเพ็ชร ความยาวทั้งหมดประมาณ 1,950 เมตร ครับ  

 มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 
 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเรื่องของหมู่ที่ 1, 3 เชิญเลยครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ถ้าดูจากโครงการก็เป็นเรื่องที่ดีนะ

ครับที่มีการท าเพ่ือหมู่บ้านนะครับ แต่ทีนี้ว่าผมได้ดูในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ในปี 
2561 – 2565 จะเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นของปี 2565 ซึ่งอาจจะน ามาท าเร็ว
ขึ้นได้ก็อยากที่จะให้ชี้แจงด้วย ส่วนในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 500,000 บาท แต่ในเอกสารนี้ตั้งไว้ 605,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นมา 
105,000 บาท และในเรื่องของชื่อโครงการ ถ้าดูในรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้าที่ 
5 โครงการที่ 4 ชื่อโครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 
3 (สายคลองชลประทาน – คลองบางกะชา) ผมไม่ทราบว่าโครงการเดียวกันหรือ
เปล่านะครับ แต่ว่าในโครงการที่ท่านเสนอมาเป็นโครงการปรับปรุงและขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1, 3 (บ้านพลู – บ้านต้นยาง) ซึ่งชื่อโครงการไม่
เหมือนกันผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ ก็อยากจะให้ช่วยชี้แจงให้ทราบ
ด้วยนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของแผนจะมี 5 ปี ซึ่งแต่เดิมแผน

นั้นจะปีใครปีมัน นั่นก็คือปี 2561 ก็ต้องท าของปี 2561 ซึ่งจะต้องท าให้มันตรงปี 
แต่ว่ามีหนังสือซักซ้อมมาตลอดครับ ในเรื่องของแผน ซึ่งน่าจะเป็นของปี 2562 จะ
มีอยู่ประเด็นหนี่งในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันให้เป็นอ านาจของนายกให้เปลี่ยน
ปีงบประมาณได้ คือสามารถเอาปีของอนาคตมาท าในปีปัจจุบันได้ถ้าเห็นว่ามีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท า นายกมีอ านาจที่จะท าได้ ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาแจ้งมาในปี 
2562  ถ้าใครจะดูก็สามารถดูที่ผมได้ ซึ่งผมได้อ่านมาแล้ว และก็เคยท ามาแล้วใน
การปรับปรุงเสียงตามสาย ตอนนั้นเป็นงบประมาณของเงินรางวัลที่เราได้บริหาร
จัดการที่ดีมาตอนนั้นได้มาในปี 2562  แต่ว่าการปรับปรุงเสียงตามสายนั้น 

 
 

/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  ศรีสวย เป็นงบประมาณของปี 2563 ก็เลยอาศัยอ านาจตามข้อนี้และในส่วนของตัวเลข 
หัวหน้าส านักปลัด ของงบประมาณที่อยู่ในแผนอาจจะก าหนดไว้หนึ่งล้าน สองล้าน แต่ว่าเวลาที่เราจะ

ท าจริง ๆ แล้ว ราคาพาณิชย์จังหวัด หรือราคาประมาณการของช่างจะมีตัวเลขที่
เพ่ิมขึ้น ในกรณีอย่างนี้เมื่อประมาณการออกมาแล้วเราอาจท าล่วงหน้าไว้เมื่อไหร่ไม่
รู้ แต่เวลาที่ท าจริง อาจจะมีราคาที่เพ่ิมขึ้นอย่างนี้เขาก็จะมีการยกเว้นให้ ให้เป็นไป
ตามการประมาณการปัจจุบัน อันนี้ทางช่างก็คงท าการประมาณการมาแล้วและมี
รายละเอียดของราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนในเรื่องของชื่อโครงการก็คือจุดนี้ครับแต่ว่าผม
เป็นคนพิมพ์วาระการประชุมเอง ก็เห็นว่าเป็นหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ก็เลยใส่ไปว่า
บ้านพลู บ้านต้นยาง แต่ว่าในตัวแบบของทางช่าง ผมคิดว่าน่าจะตรงกับในแผนเป็น
จุดเดียวกันแหละครับ ซึ่งจะมีการประมาณการ ปร 5 ปร 4 และแบบ ซึ่งบางทีทาง
ช่างก็อาจจะเขียนไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ ผมก็เลยใส่ลงไปในวาระว่าเป็นบ้านพลู 
บ้านต้นยาง เดี๋ยวให้ทางช่างยืนยันอีกรอบก็ได้ครับ  

 
นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผมนายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อย่างที่ท่านหัวหน้าส านักปลัด

บอก คือ จุดเดียวกันครับ ขอบคุณครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติจ่ายขาด       

เงินสะสม โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 , 3  ต าบล  
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้ งจ่ ายไว้ 
605,000 บาท  
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติจ่ายขาด     

เงินสะสม โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 , 3  ต าบล
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้ งจ่ายไว้ 
605,000 บาท   
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 2  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1, 3 ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งจ่ายไว้ 605,000 บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.2 เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2564 
 ข้อกฎหมาย 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า

ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อ 32 ภายใต้บังคับ ข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
จามผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

 ข้อ 38 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอเพ่ือ
ทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
 จ านวนทั้งสิ้น 4,400 บาท 
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 4,400 บาท 
 1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งจ่ายไว้ 4,400 บาท 
 1) ค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอรี่ไร้สาย ตั้งจ่ายไว้ 4,400 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอรี่ไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร  1.  ขนาด 251 มิลลิเมตร น้ าหนัก 1.2 กิโลกรัม 
ประธานสภาฯ  2.  ใช้กับแบตเตอรี่ 7.2 โวลท์ 
  3.  ปรับหมุนซ้าย – ขวา ได้ 
  4.  ปรับความสปรีด ช้า – เร็ว ได ้
  5.  ปรับแรงบิดได้ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 16/๑0 นิวตันเมตร 
  6.  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 600 รอบ/นาที 
  7.  มีแบตเตอรี่พร้อมแทนชาร์จ 
 
 -  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,349,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลด 
คงเหลือ 1,033,933 บาท ขอโอนลดจ านวน 4,400 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 
1,029,533 บาท 

  
 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์   ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด อันนี้ทางช่างเขาเสนอมาตั้ งแต่

ผู้อ านวยการกองช่าง เขาได้ฝากไว้ก่อนที่เขาจะย้ายไป ซึ่งครุภัณฑ์นี้เราขออนุมัติ
โอนงบประมาณในช่วงสมัยที่ 3 ตอนที่ท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นของ
ช่าง 2 ตัวและของส านักปลัดเป็นตู้ล าโพงเคลื่อนที่ แต่ตอนนั้นทางพ่ีศักดิ์ลืมน า
ครุภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาด้วย และก่อนที่เขาจะย้ายไปเขาฝากไว้รายการนี้ไว้ด้วย เป็น
สว่านไร้สายที่ต้องโอนงบประมาณมาจัดซื้อซึ่งน่าจะเป็นงานของช่างไฟฟ้าที่
จ าเป็นต้องใช้ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยซักถามหรือไม่ครับ เกี่ยวกับแบตเตอรี่ไร้สาย ซึ่งตัวนี้งบประมาณไม่ 
ประธานสภาฯ มาก ครับ 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

ค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอรี่ไร้สาย ตั้งจ่ายไว้ 4,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่าน
แบตเตอรี่ไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองช่าง โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 

 
 
 
 

/2) สมาชิกสภา... 
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 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ โอน
งบประมาณค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอรี่ไร้สาย ตั้งจ่ายไว้ 4,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อสว่านแบตเตอรี่ไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองช่าง   
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 2  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อสว่านแบตเตอรี่ไร้สาย ตั้งจ่ายไว้ 4,400 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอรี่ไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองช่าง 

 
 พัก 15 นาที 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.3  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 และวันเริ่มสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญประจ าปีถัดไป 
 ข้อกฎหมาย 
 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
 (แก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 
 มาตรา 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้ว 

แต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 วรรคสี่ สมัยประชุมสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้อย่างเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ 

  ข้อ 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญ ดังนี้ 

  (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

  สมาชิกจะก าหนดกี่สมัยขอเชิญเสนอเลยครับ 

นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  เราได้มีการก าหนดสมัยการประชุม

กันมาหลายครั้งเพราะว่าเราก็อยู่กันมานานเหมือนกันนะครับ ก็ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก าหนดสมัยการประชุม ผมขอเสนอให้มีการ
ก าหนดสมัยการประชุมเป็น 4 สมัย ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญยกมือรับรองด้วยครับ 
 ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
   
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี 2564 ให้มี 4 สมัยการประชุม  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ให้มี 4 สมัยการประชุม 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 
 
 

/3) สมาชิก... 
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 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมอืรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 2  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

รับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ให้มี 4 สมัยการประชุม 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ต่อไปก็ก าหนดวันที่ใช้ในการประชุมสภาครับ 
ประธานสภาฯ ตามเดิมที่เคยปฏิบัติมา คือ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์, 1 – 15 พฤษภาคม,  
 1 – 15 สิงหาคม, 1 – 15 พฤศจิกายน  
 สมาชิกท่านใดเห็นตามนี้ โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองการก าหนด 
 สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
  

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2564 
3 1 - 15 สิงหาคม 2564 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2564 

 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
 

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2564 
3 1 - 15 สิงหาคม 2564 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2564 

 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 

/มติที่ประชุม..... 
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มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองการ          
ประธานสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
  

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2564 
3 1 - 15 สิงหาคม 2564 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2564 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร คือ ก าหนดสมัยการประชุมเหมือนเดิมแต่ครั้งต่อไปจะได้ประชุมกันหรือเปล่า ค่อย 
ประธานสภาฯ ว่ากันอีกทีนะครับ และของปี 2565 ก็ต้องก าหนดไว้เลย ว่าจะให้เป็นวันไหน เดือน

อะไรครับ เป็นอันเราก าหนดเหมือนเดิมนะครับ  
 ขอเชิญสมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี 2565 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี 2565 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565   
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 2  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

รับรองวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.1  ข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
 
 
 
 
 

/นายสมหมาย... 
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ก็มีเรื่องที่ผมจะสอบถามนะครับ คือ

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในปี 2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2563 ในเอกสารบันทึกการประชุมเล่มนี้ ในหน้าที่ 15 คือ ผมขอความอนุเคราะห์
กับทางฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องการก าจัดผักตบชวาในคลองปากกราน ต้อง
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ าในคลองที่ช่วย
ก าจัดผักตบชวาท าให้น้ าไหลได้ดี แต่ก็มีข้อท้วงติงอีกเล็กน้อยคือตลอดทั้งสายท าไป 
200 – 300 เมตร ยังเหลืออีก 200 เมตร ที่ยังไม่ได้ท าแต่ทีนี้ว่าผมเห็นว่าเวลา
ทอดยาวมาแล้ว เพราะตอนนี้ผักตบชวาเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว แต่ส่วนที่ยังเหลืออยู่อีก
ประมาณ 200 เมตร ก็ยังไม่ได้ท าเลย ดังนั้นผมจึงจะมาขอความอนุเคราะห์ต่อท่าน
ฝ่ายบริหาร ก็อยากจะให้ท่านช่วยก าจัดผักตบชวาต่อให้เสร็จเรียบร้อย เพ่ือให้
ประชาชนใช้น้ าได้อย่างสบาย เพราะไม่เช่นนั้นก็จะมีผักตบชวา ผักบุ้ง กิ่งไม้ และก็
หญ้าที่ขึ้นอยู่ตามข้างทาง เพราะว่ามีต้นไม้ขึ้นเยอะก็อยากจะให้ท่านช่วยจัดการให้
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ครับ ฝากนายกด้วยนะครับ เรื่องผักตบชวาของหมู่ที่ 8 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. รับทราบครับ ตอนนี้ได้ประสานกับ อบจ. 

แล้ว น่าจะภายในเดือนนี้ เมื่อมาแล้วผมรีบด าเนินการให้เลย เพราะทางหมู่ 10 ก็
ขอพอดีทางอ าเภอเขามีงบแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ขุดลอกคลอง ซึ่งเป็นงบของ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ผมก็ถามทาง ป.อาวุโสว่าจะได้เมื่อไหร่ เขาบอกว่าถ้าได้เมื่อไหร่
เขาจะแจ้งให้กับนายกทราบ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดจะซักถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมปอง  พรหมทัต ครับ 
 
นายสมปอง  พรหมทัต เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ผมนายสมปอง  พรหมทัต สมาชิกหมู่ท่ี 3  ผมอยากจะถามเรื่องเก่า เรื่องเมื่อ พ.ศ. 

2561 ถนนเลียบคลองบางกะชา ที่ได้ยกมือให้ซึ่งใช้งบประมาณสองล้านกว่าบาท
ตอนนี้เงียบไปมีใครด าเนินการต่อหรือเปล่า 
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นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. โครงการบางกะชาท าครับ ต้องรอ

งบประมาณก่อนเพราะเงินยังไม่ไหลมา เพราะว่าใช้งบประมาณสองล้านกว่าตอนนี้
เห็นทางกองช่างเสนอมาก็จะมีหมู่ที่ 6 และก็จะเป็นหมู่ที่ 7 ที่ปูจะถนนแอสฟัลก์ 
เพราะว่าใช้งบประมาณ 500,000 บาท 2 หมู่ และรองบประมาณที่จะไหลเข้ามา
ก็จะประกาศของหมู่ที่ 3 เพราะว่าผ่านข้อบัญญัติแล้วครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดจะซักถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมปอง  พรหมทัต ครับ 
 
นายสมปอง  พรหมทัต เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ผมนายสมปอง  พรหมทัต สมาชิกหมู่ที่ 3  ผมอยากจะฝากอีกเรื่องครับ เรื่องคลอง

บางกะชา ผมอยากจะให้กวาดขยะหน่อยครับ รกมากครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอฝากด้วยนะครับท่านนายก 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะซักถามเชิญเลยครับ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ในปัจจุบันนี้โรคระบาด Covid – 19 

กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน ในส่วนของ ต าบล
ปากกราน ผมเห็นว่าได้มีส่วนช่วยในการป้องกันในระดับหนึ่ง โดยได้มอบหน้ากาก
อนามัยพร้อมทั้งแอลกอฮอล์ ให้กับทุกครัวเรือน เป็นสิ่งที่ดีที่หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วน
ในการป้องกันโรคระบาดนี้ แต่สิ่งที่อยากให้มีการชี้แจง คือ เรื่องงบประมาณในการ
จัดซื้อ ขอให้ชี้แจงในรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญนายกชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อหน้ากากอนามัย ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. คือ ช่วงโรค Covid – 19 ระบาดผมก็ได้

ประสานกับเจ้าหน้าที่ ครับว่า  ต าบลอ่ืนเขาแจกหน้ากากอนามัย แจกเจล
แอลกอฮอล์  เขาถามว่านายกแจกไหม ผมก็บอกว่าแจกสิเพ่ือป้องกันตัวเอง 
เพราะว่าตอนนี้มีผู้ที่ติดเชื้อมาเดินที่ตลาดซึ่งผมก็ไม่ทราบ จากรายละเอียดที่ดู    
คร่าว ๆ ก็ประมาณ 2,000 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ และคู่มือ ส่วนในเรื่อง
งบประมาณผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงเนื่องจากว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่        
ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทแต่ว่าใช้จริงไม่ถึง เมื่อได้ข้อมูล
แล้วผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ท่านนายกไม่มีข้อมูลบ้างเลยหรือครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เดี๋ยวให้ทางหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงให้ทราบนะครับ 
นายก อบต.  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอให้ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการจัดซื้อ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องการจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจล 

แอลกอฮอล์ คู่มือส าหรับโรค Covid – 19 ระลอกใหม่ มีแยกเป็น 2 งบ งบเงิน
สะสม  สี่แสนกว่าบาทและงบของ สปสช. อีก 100,000 บาท อันนี้เราของบจาก
กองทุกหลักประกันสุขภาพ แต่ขออนุมัติใช้งบหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทเป็นการ
ประมาณการในภาพรวมทั้งหมดเลย เช่น ซื้อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ แต่เราไม่ได้ใช้ เราประมาณการเอาไว้แล้วขออนุมัติใช้ทั้งก้อนประมาณ
หนึ่งล้านสามแสนกว่าบาท แต่ใช้ไปจริง ๆ ประมาณสี่แสนกว่าบาท อันนี้คือเงิน
สะสม และงบ สปสช. อีกหนึ่งแสน มีแยกเป็นสองงบประมาณ ในส่วนของเงินสะสม
ใช้ไปสี่แสนสามหมื่นกว่าบาท แต่ในงบประมาณของงบกองทุนประกันสุขภาพอีก
หนึ่งแสนบาท อันนั้นเป็น อบต. ไปของบมาของกองทุนประกันสุขภาพอีกหนึ่งแสน
บาทซึ่งแยกกัน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยในวาระอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ผมขอฝากเรื่องน้ าประปาบริเวณแถวโรงไม้น้ าไม่ค่อยแรง และมีกลิ่น 
 ขอเชิญคุณจรัญ  เจริญวัย ครับ 
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นายจรัญ  เจริญวัย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ผมนายจรัญ  เจริญวัย สมาชิกหมู่ที่ 14  ผมฝากนายกหน่อยนะครับเกี่ยวกับก าแพง

วัดกลาง ก าแพงเอียงจะล้มครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. คือ ก าแพงวัด ผมก็เคยเข้าไปคุยกับท่าน

เจ้าอาวาสท่านก็ไม่มีงบเท่าไหร่ ถ้ารถจังหวัดมาก็จะดึง ตอกเข็ม หล่อเป็นเสาล้วน 
ได้คุยและประสานงานแล้ว เมื่อต้นปีถามช่างศักดิ์รถมาเมื่อไหร่มีเหตุฉุกเฉิน เขา
บอกว่ามาได้ 4 วัน ก็เลยบอกยังไม่ต้องมา ถ้ามาก็ 20 – 30 วันเลย ก็จะได้ท า ทุก
อย่างก็จะได้จบ ถ้ามา 3 – 4 วัน ย้ายไปกลับก็จะหมดแล้ว ภายในเดือนนี้มา ถ้า
มาแล้วก็จะไปท าที่วัดกลาง แจ้งให้สมาชิกทราบครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร วาระอ่ืน ๆ มีใครจะซักถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ผมในฐานะตัวแทนของหมู่ที่  8 

ขอขอบคุณคณะฝ่ายบริหารที่ช่วยร่างโครงการถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน
เกิดความพึงพอใจที่ถนนได้ท าเรียบร้อยแล้ว การสัญจรก็สะดวกขึ้น ประชาชนหมู่ที่ 
8 ก็เลยอยากที่จะให้ผมช่วยมาขอบคุณคณะฝ่ายบริหาร ผมก็ขอขอบคุณไว้         
ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจ าปี 2563 
ประธานสภาฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 
 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันนี้จะมารายงาน

ติดตามประเมินผลแผน ซึ่งตามระเบียบของแผนปี 2548 เรื่องแนวทางการจัดท า
แผนก็จะต้องให้เวลาจัดท าแผนเราจะต้องมีการติดตาม และรายงานต่อสภาทราบ 
ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกราน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มสีชมพูนะคะ ซึ่งถ้าดูรายละเอียด
ด้านหน้าก็จะเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของต าบลเรา และด้วยระยะเวลาที่จ ากัดดิฉันจะ 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ขอรายงานในหน้าที่ 19 เลยนะคะ จะเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนของปี 2563 ซึ่ง 
นักวิเคราะห์ฯ รูปแบบในการท าแผนในปีนี้ก็จะแตกต่างกันเนื่องจากแผนของกรมที่มีหนังสือแนว

ทางการจัดท ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งยังไม่มีอะไรคงที่ อันนี้ยังเป็น
แบบฟอร์มล่าสุดที่ เป็นปัจจุบัน ในหน้าที่  19 เป็นตารางแสดงโครงการและ
งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้ งการเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่เปลี่ยนแปลง คือ ที่ดิฉันเรียกให้ท่านสมาชิก 
ผู้ใหญ่บ้านมาคุยเพ่ือที่จะมาจัดท าแผนที่จะมาบรรจุใส่ในของแต่ละปี ก็จะเป็นไป
ตามยุทธศาสน์ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวนทั้งหมด 28 
โครงการ เพ่ิมระหว่างปี 1 โครงการ  รวมแล้วเป็น 29 โครงการนะคะ  

 ด้านที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 31 โครงการ  
 ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย ต้นปีมี 9 โครงการ ระหว่างปีเพ่ิมขึ้น 1 โครงการ เป็น 10 โครงการ 
 ด้านที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มี 4 โครงการ ระหว่างปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ 
 ด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น ม ี5 โครงการ ระหว่างปีไม่มี 
 ด้านที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี มี 9 โครงการ เพ่ิมมาแต่

ตัวเงินที่เห็นก็มีบวก 20,000 บาท โครงการที่เงินไม่พอเราก็เลยต้องเพ่ิมแต่ตัวเงิน
แต่โครงการเราไม่ได้เพ่ิมก็ยังเป็น 9 โครงการ เหมือนเดิม 

 ด้านที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อันนี้เป็นโครงการของนโยบาย
ของผู้ว่าคนก่อนที่ต้องการที่จะสร้างให้เราเอาวัดกระช้ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็
เลยต้องการเพ่ิมโครงการนี้ไว้แต่ด้วย นโยบายของจังหวัดเปลี่ยนไปโครงการนี้ก็เลย
ไม่ได้จัดท าแต่ว่าก็ต้องมีในแผน ถ้าเผื่อท าก็จะสามารถจัดท าได้เลย ซึ่งอันนี้ก็ยังมี 1 
โครงการเหมือนเดิม  

 ซ่ึงต้ังแต่ตน้ปีมีอยู่ 87 โครงการ ระหว่างปีมี 2 โครงการ เป็น 89 โครงการนะคะ 
 จ านวนเงินที่คาดว่าจะมีในแผน 34,944,200 บาท 
 ต่อไปเป็นหน้าที่ 21 เป็นจ านวนโครงการที่มีในแผนกับงบประมาณที่เราท าจริง 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ถ้าท าตามแผนคือมี 29 โครงการ แต่ท าจริงมี 8 
โครงการ จ านวนเงินที่ใช้ 2,798,000 บาท 

 ด้านที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในแผนมี 31 
โครงการ มีในข้อบัญญัติ 21 โครงการ จ านวนเงินที่ใช้ 4,009,140 บาท 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียบร้อย ที่มีในแผน 10 โครงการ อันนี้คือที่เพ่ิมมาคือมี 12 โครงการ ก็คือมีการ

เพ่ิมโครงการระหว่างปี 2 โครงการ จ านวนเงินที่ใช้ไป 11,436,000 บาท ที่เห็น
ว่าท าไมจ านวนเงินถึงมากกว่าทุก ๆ ด้านเนื่องจากโครงการที่เป็น 11,436,000 
บาท เป็นโครงการที่รับมาเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ค่าเบี้ยผู้พิการ ซึ่งอันนี้เราไม่สามารถ
เอามาใช้กับโครงการอ่ืนได้อยู่แล้วเหมือนกับว่าเป็นเงินถ่ายขาดเราเฉย ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก ค่านมเด็กพวกนี้ก็เลยดูเหมือนว่าพวกนี้มีจ านวนเยอะ
มากกว่าอันอ่ืนนะคะ 

 ด้านที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีในแผน 4 โครงการ ตามข้อบัญญัติมี 2 โครงการ จ านวนเงินที่ใช้ไป 
600,000 บาท นะคะ 

 ด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีในแผน 5 โครงการ ตามข้อบัญญัติมี 3 โครงการ จ านวน
เงินที่ใช้ไป 430,000 บาท 

 ด้านที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีในแผน 9 โครงการ ตาม
ข้อบัญญัติมี 10 โครงการ จ านวนเงินที่ใช้ไป 680,000 บาท 

 ด้านที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่มีการใช้นะคะ 
  ส่วนหน้าที่ 22 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อันนี้จะเป็นอุดหนุนท้องถิ่นอ าเภอ และ

ก็อุดหนุนจังหวัดนะคะ เป็นงานกาชาด และจะมีเงินอุดหนุนส่วนอื่น ๆ อีก ซึ่งจะมี
อยู่ในแผน 19 โครงการ ข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ 19 โครงการ จ านวนเงินที่ใช้ไป 
500,000 บาท ซึ่งโครงการที่มีตามแผนมี 89 โครงการ ที่ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติมี 
77 โครงการ จ านวนเงินที่ใช้ไป 20,453,140 บาท 

  ส่วนหน้าที่ 23 จะเป็นการเปรียบเทียบโครงการเฉย ๆ นะคะ ว่าโครงการมีใน
แผนและใช้จ่ายไปเท่าไหร่ และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และดิฉันจะขอข้ามไปในหน้า
หลังเลยในส่วนตั้งแต่ในหน้าที่ 25 ดิฉันจะชี้แจงรายการต่าง ๆ ที่เราได้ใช้ไปอันนี้เรา
ใช้ตามจริงนะคะ อันนี้ดิฉันจะไม่อ่านนะคะเนื่องจากจะเยอะนิดหนึ่ง ส่วนสมาชิก
ท่านไหนสงสัยสามารถท่ีจะสอบถามได้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยไหมครับ เรื่องแผน 
ประธานสภาฯ ผมอยากจะซักถามเรื่องผู้สูงอายุตามที่เป็นข่าวเกี่ยวกับมีการเรียกคืนเงินกัน ผมจึง

อยากทราบว่าต าบลปากกรานมีหรือไม่ครับ ว่ามีตรงกับใครบ้างที่ได้จ่ายไปแล้ว ซึ่ง
ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันในเรื่องนี้ 

 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คือน้องไม่ได้เข้า

มาร่วมประชุม แต่เท่าที่ทราบคร่าว ๆ ของเราเคยมี 2 ราย ก่อนที่จะมีข่าวออกมา
และเราได้มีการท าการเรียกคืนเสร็จแล้ว อันนั้นคือผิดระเบียบจริง ๆ ค่ะ คืออย่างนี้
นะคะ ตามที่ดิฉันได้อ่านมาจะมีระเบียบ 2 ตัวที่ออกมา ระเบียบอันแรกใช้ตั้งแต่ปี 
2548 ซึ่งในปี 2548 ระเบียบไม่ได้ระบุว่าคนที่จะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจะต้องมี
รายได้อ่ืนหรือว่ารับบ านาญอ่ืนมาด้วย อันนั้นคือ ทุกคนอายุ 60 ลงได้หมด พอ
ระยะเวลาผ่านไปมีระเบียบออกมาใหม่ ประมาณปี 2553 ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องปี
นะคะ ระเบียบออกมาว่าคนที่จะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ จะต้องไม่ได้รับเงินบ านาญ
จากอะไรเลยแบบนี้ แต่พอมา ณ วันนี้รัฐบาลบอกว่าไม่ได้คนที่ ได้รับบ าเหน็จ 
บ านาญ ต้องเรียกเงินคืนก็เลยกลายเป็นว่าระเบียบ 2 ตัวตีกัน กรณีนี้คือไม่มีใครผิด
เลย ชาวบ้านไม่ผิด เดี๋ยวรัฐบาลจะมีระเบียบมาแก้ไขอันนี้ให้ถูกต้องค่ะ แต่ที่แน่ ๆที่
ทราบมานะคะระเบียบอันนี้จะไม่มีผลย้อนหลังแน่นอน จะมีแค่ใช้วันนี้และใช้วัน
ข้างหน้าไป จะไม่มีผลวันนี้แล้วย้อนหลังแน่นอนแต่คนที่ถูกเรียกคืน คือ คนที่
ลงทะเบียนหลังปี 2553 จริง ๆ ซึ่งผิดระเบียบจริง ๆ ซึ่งเราดูมาแล้วนะคะ พอรู้เรา
ก็เรียกเงินคืนไปมี 2 รายค่ะ และน้องเขาก็เคลียร์ให้หมดแล้ว เราก็จะไม่มีที่จะมานั่ง
ฟ้องร้องกันมีท่านใดจะซักถามอะไรไหมคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ซึ่งเห็นว่าเป็นข่าวและมีการฟ้องร้องกันครึกโครม ตามที่เป็นข่าวอายุ 97 แล้วมา 
ประธานสภาฯ เรียกเงินคืน อายุเยอะแล้วโดนเรียกเงินแสนกว่าบาท ผมก็เลยนึกถึงต าบลเราว่ามี

การแจกแบบนี้บ้างไหม พออ่านแผนพัฒนาสังคมแล้วเห็นว่าใช้เงินไปกับตรงนี้เยอะ 
ซึ่งบางคนมีเงินเดือนแล้วยังไปให้เขาอีก บางคนเป็นเงินของสามีเขา เขาต้องเลี้ยง
ครอบครัวมันก็ขัดแย้งกัน ผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ว่าระเบียบเขาเป็นอย่างไร ของต าบล
ปากกรานเรามี 2 คน หมู่ที่ 9 จ านวน 1 คน ขอบคุณครับ 

 ขอเชิญคุณประเสริฐ การีซอ ครับ 
 
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4  ทีแรกผมว่าวันนี้จะไม่พูดแล้ว เห็นว่ามี

ความรู้จะได้แลกเปลี่ยนกันในสภา ผมเพ่ิงดูข่าวเมื่อเช้า นายกบอกว่าเงินที่รับไปแล้ว
จะไม่รับคืนจากประชาชน เพราะความผิดไปตกกับเจ้าหน้าที่ครับ ไม่ตรวจสอบ
ตั้งแต่เบื้องต้น อันนี้คือสิ่งที่นายกชี้แจงนะครับ และนายกได้เรียก 3 หน่วยงานคือ 
กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง ส านักงานเกี่ยวกับความมั่นคงของนายก ซึ่ง
ตอนนี้รัฐบาลก าลังหาทางแก้ไขอยู่ ซึ่งคนรับไม่ได้ผิด เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ตรวจสอบก่อน
ว่าคุณเคยได้อะไรมาหรือเปล่า เมื่อเช้าที่ผมได้ดูข่าวคนแก่อายุ 99 ปี ที่เป็นข่าว 
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ดีนะครับที่ต าบลของเรามีน้อย  
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะซักถามเชิญครับ 
 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันจะขอเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับเรื่องการประชาคมค่ะ ซึ่งตามปกติดิฉันต้องลงพ้ืนที่ในเดือนมกราคม แต่
เนื่องจากว่าสถานการณ์ Covid – 19 กรมมีหนังสือให้ชะลอการจัดเวทีประชาคม
ออกไปก่อน แต่คาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนหน้า ถ้าอย่างไรจะแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีนะ
คะ โดยรอบนี้จะประชุมทุกหมู่เลยนะคะ เพราะดิฉันต้องเตรียมจัดท าแผน 5 ปี ของ
ครั้งต่อไป ครั้งนี้คือ จะประชุมใหญ่เลยของทุกหมู่นะคะ ถ้าเป็นวันไหนจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดมีค าถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ 
 วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้

ความส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ 
 ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม ๑2 : 30 น. 
 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                     (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
 
 
    ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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........................................................................................................................................................................................... 
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕64  เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์  2564   แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  2564    
 

 
    ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ 
                   (นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                        ๑๗   กุมภาพันธ์  2564    
   
     
    ลงชื่อ                       กรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  การีซอ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                        ๑๗   กุมภาพันธ์  2564    
 

 
    ลงชื่อ                     กรรมการ 
                              (นางพัชราภรณ์  อยู่เจริญ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
                        ๑๗   กุมภาพันธ์  2564    
 

................................................................................................................................................... .................................... 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน     
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕64 เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์ 2564  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี 25๖4  เมื่อวันที่       พฤษภาคม  2564   
 
               
                                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                        พฤษภาคม   2564 
............................................................................................................................. ......................................................... 
น าส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕64 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและส่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 

        (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
          พฤษภาคม   2564 
 


